



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๔๘,๖๒๓-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว.’ ประมุขนิเทศรับน้องใหม่เน้นต้านโกง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่า มศว. จัดกิจกรรมประมุขนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปี 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย. 56 ซึ่งในปีนี้จะยังคงเน้นอัตลักษณ์ 9 ประการ โดยในแต่ละวันนิสิตน้องใหม่ทุกคนจะค่อยๆ ซึมซับอัตลักษณ์แต่ละประการโดยไม่รู้ตัว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอัตลักษณ์ 9 ประการนั้นคือ 1. ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 2. คิดเป็นทำเป็น 3. หนักเอาเบาสู้ 4. รู้กาลเทศะ 5. เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ 6. มีทักษะสื่อสาร 7. อ่อนน้อมถ่อมตน 8. งามด้วยบุคลิก 9. พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ และการจะทำให้ นิสิตน้องใหม่ทุกคนเกิดอัตลักษณ์ขึ้นได้นั้น ต้องมีแรงบันดาลใจก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งการทำให้เด็กรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจนั้นต้องทำผ่านเรื่องราวที่มีสาระแต่แฝงความสนุกและบันเทิงไว้ให้พวกเขาด้วย กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่จึงเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง นิสิตน้องใหม่ทุกคน ซึ่งปีนี้มีน้องใหม่กว่า 5,000 พันคน นิสิต มศว ทุกคนต้องผ่านพิธีประดับเนคไท เข็มตราสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนเป็น นิสิต มศว และร่วมร้องเพลงศรีนครินทรวิโรฒ

มีการบรรยาย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายวิชาการ สิ่ง ที่นิสิตพึงรู้และถือปฏิบัติ มีพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิต ใหม่ กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์ ภายใน มศว องค์กรฯ

“ในปีที่สิ่งที่น่าสนใจคือการต้านคอร์รัปชั่น เพื่อ ทนุมนโยบายของ ทปอ.ที่จะเอาจริงเอาจังไม่โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง ซึ่งการคอร์รัปชั่นคนส่วนใหญ่จะ คิดเรื่องเงินทองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบ กันดีอยู่แล้ว แต่มหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่องที่จะเอียด อย่างการไม่ทุจริต ไม่ลอกข้อสอบ ถ้าเป็นอาจารย์ก็ ไม่ลอกผลงานทางวิชาการ การไม่อุทิศเวลาของตัว เองเพื่อการเรียน การสอน คือถ้าเป็นอาจารย์ควร จะอุทิศเวลาสอนหนังสือให้เต็มที่ เป็นนิสิตก็ควร อุทิศเวลาของตัวเองเพื่อเรียนหนังสือ การที่เราไม่ อุทิศเวลาเพื่อการทำงาน หากคิดเป็นจำนวนชั่วโมง ทุก ปีๆ ที่มาสายบ้าง ใช้เวลาไปทำธุระส่วนตัวบ้าง ใน เวลาราชการ 30 ปี คิดเป็นความสูญเสียมูลค่านับ ล้านบาท ซึ่งเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้เราต้องเน้นย้ำให้ นิสิตทุกคนได้มีข้อมูล เพื่อเขาจะได้ตระหนักรู้และ ไม่คิดที่จะคอร์รัปชั่นในเรื่องใกล้ๆ ตัว แม้จะผ่านไป ที่กิจกรรมรับน้องใหม่ หากแต่ผมก็อยากจรรจนรงค์ ให้ นิสิตปัจจุบันและบุคลากร มศว ทุกคนด้วย”